

เสียงธรรมจากห้อง “ครูเมตตาสมาธิ” วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง วันจักรี

โดย อาจารย์ คณานันท์ ทวีโภค

กำหนดสติในความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ผ่อนคลายทั่วร่างกาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนพร้อมกับความรู้สึกว่า เรียบลด ความเกาะเกี่ยวความรู้สึกความห่วงใยในร่างกายชั้น 5 ทั้งหมดออกไป มีแต่เพียงความเบาความสงบ แยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนาม

จากนั้น ตั้งจิตปล่อยวางความกังวลความวิตกปลิวพรทั้งหลาย ความห่วงทั้งหลาย ความเกาะเกี่ยวภาวะของใจทั้งหลาย ออกไปให้หมด ยิ่งวางยิ่งเบา ยิ่งปล่อยวางยิ่งสงบ จดจ่ออยู่กับลมหายใจ อยู่กับอารมณ์สบายลมหายใจสบาย อยู่กับความสงบของสมาธิ ความสงบในระดับฌานของอานาปานสติ มีแต่ความว่างวางเบา สงบปล่อยวาง

จากนั้นเดินจิต กำหนดภาวนิมิตดวงจิตเป็นเพชรประกายพริ้ว กำหนดน้อมนึกว่าแสงสว่างความส่องไสของดวงจิตที่เป็นปฏิภาณนิมิตดวงจิตที่เป็นจิตประภัสสร เป็นแสงสว่างอันก่อเกิดขึ้นจากกำลังแห่งบุญกำลังแห่งกุศลที่มาร่วมตัวกัน บารมีทั้ง 30 ทศ บุญกุศลความดีที่เราสร้างสะสมเพาะบ่มบำเพ็ญ รวมตัวในจิตเรา ณ ขณะนี้ จิตเราเปล่งประกายส่องสว่างเป็นเพชรประกายพริ้ว เป็นจิตเต็มแท้นเป็นประภัสสร ทรงอารมณ์ความเป็นเพชรประภัสสรแห่งจิตความส่องไสเต็มกำลังของจิตไว้ ยืนระยะของการทรงอารมณ์ ความส่องไสรัศมีกาย กำหนดให้เข้าถึงสภาวะแห่งความส่องไสของจิตเต็มกำลัง ทั้งภาวนิมิตความชัดเจนความสว่างความใส ทั้งกระแสความรู้สึกถึงพลังของเส้นแสงคือรัศมีของจิต กระแสพลังของจิตที่ส่งผลกับสภาพบรรยากาศรอบๆ จนเกิดสภาวะความเป็นทิพย์ คือมีสภาวะที่เป็นเหมือนกับากเพชรแพรพราวระยิบระยับไปรอบๆรอบอยู่ทั่วอาณาบริเวณ

อารมณ์จิตมีความสุข มีความอึด มีความส่องไสเต็มที่ ครบถ้วนทั้งสามประการ

1 ภาวนิมิตชัดเจน ความส่องไส ความใส ความสว่าง เต็มกำลัง

2 ความรู้สึกตระหนักรู้ถึง สัมผัสได้ถึงพลังงานของจิตเส้นแสงที่แผ่ออก สภาวะความเป็นทิพย์ที่แพรพราวรายรอบ

3 คืออารมณ์ความรู้สึกของจิตในขณะที่ยังทรงอารมณ์ ความเอิบอึดความสุขสัมพันธ์กับแสงสว่างและความใสของจิต ทรงอารมณ์ ทรงสภาวะ ทรงตัวไว้ให้เป็นวสี

จากนั้นกำหนดจิตต่อไป ทรงภาพองค์พระโดยจิตของเรามีความนอบน้อมอ่อนโยน มีความเคารพนอบน้อมในพระพุทธรูปองค์ เคารพนอบน้อมในพระรัตนตรัย ภาพองค์พระผู้ปรกฏขึ้นกลางดวงจิตดวงใจของเรา เป็นเพชรสว่างเต็มกำลัง ใจยิ่งมีความเอิบอึดยิ่งมีความส่องไส

จากนั้นกำหนดจิตอาราธนาบารมี ขอน้อมจิต ขอบารมีพระพุทธรูปองค์ทรงสงเคราะห์ ขอยกจิตอาทิสมาณกายของข้าพเจ้า ขึ้นไปบนพระนิพพาน ปรากฏอยู่เบื้องหน้ามหาสมาคม มีสมเด็จพระปฐมทรงเป็นประธาน กำหนดในสภาวะความเป็นกายพระวิสุทธิเทพชัดเจนส่องไสที่สุด จากนั้น เมื่อขึ้นไปแล้วเราก็กายอาทิสมาณกายกราบทุกท่านทุกๆพระองค์ กราบด้วยความเคารพ กราบด้วยความนอบน้อม จากนั้นกำหนดจิตต่อไปว่า วันนี้เป็นวันดีเป็นดีดีของวันจักรี คือการเริ่มต้นพระราชวงศ์จักรี แต่อันที่จริงแล้วหากใครสืบสานสืบสวประวัติพระราชวงศ์จักรีนี้ อันที่จริงก็สืบสวมาตั้งแต่ยุคสุโขทัย บรรพบุรุษของท่านก็สืบต่อเนื่องมาตั้งแต่สุโขทัย จนมาถึงอุทอง จนมาถึงอยุธยา จนเป็นพระราชวงศ์จักรี อันนี้ว่ากัน

โดยสายพระโลหิต แต่โดยสายของดวงจิตนั้น อันที่จริงในพระราชวงศ์จักรีนั้น ดวงพระวิญญาณของบูรพมหากษัตริราชเจ้าท่านมาจุติสืบต่อมา ต่อเชื่อมมาเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ต่อเชื่อมต่อวงศามาเพื่อดูแลผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิ ดินแดนสยามประเทศนี้ หลายๆพระองค์ท่านที่ปรากฏอยู่ก็เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อกันก็เคยเกิดเคยจุติ มาเสวยพระชาติ นับตั้งแต่เป็นปฐมบรมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระทั่งมาเป็นหลวงพ่อกันในชาติปัจจุบัน อันนี้ก็เป็นเรื่องของการสืบต่อ ตามแรงสัจจาธิษฐาน

ดังนั้นอันที่จริงในวันจักรีนี้ก็มีความสำคัญ ความสำคัญก็คือให้เรารำลึกถึงพระคุณของบูรพมหากษัตริราชเจ้า ซึ่งไม่จำเพาะแต่พระราชวงศ์จักรีเท่านั้น แต่หมายรวมไปจนถึงบูรพมหากษัตริราชเจ้าที่ท่านอุทิศพระองค์เพื่อรักษาชาติ บ้านเมืองแผ่นดินและรักษาพระพุทธศาสนา ลองคิดดูว่าหากไม่มีพระพุทธศาสนา หากเราโดนกลืนไป หากเราเสียเอกราชไป พระพุทธศาสนาหายไปจากดินแดนนี้ หรือเสื่อมถอยผิผืนไปจากพระสัจธรรม ผลก็คือ มาถึงยุคเรา เราก็คงจะไม่ได้มรรคผลไม่ได้พระนิพพาน เราก็คงจะใช้ชีวิตไปตามประสาชาวโลกปุถุชน แต่โชคดีที่พระพุทธศาสนาจารึก มั่นคงอยู่ในแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้ ได้ร่มพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี เราจึงยังสามารถเข้าถึงธรรมเข้าถึงมรรคผลพระนิพพาน ดังนั้นตรงนี้เป็นพระคุณอย่างยิ่ง แล้วก็ลองคิดดูว่าหากไม่มีพระราชวงศ์ไม่มีระบบกษัตริย์อยู่ เราเป็นเมืองขึ้น เป็นประเทศอาณานิคมของชาวต่างประเทศ ถ้าเราเป็นอาณานิคมของชาวต่างประเทศ ผลลัพธ์ก็คือ วัตถุสิ่งสำคัญต่างๆ ศาสนสถาน แนนอนต้องถูกทำลาย พระพุทธรูปเทวรูปต่างๆดู ประเทศที่เขาถูกยึดครอง โดนขนไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประเทศต่างๆเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสหรัฐอเมริกา เขายึดเอาไปหมด ลองคิดเอาว่าพระแก้วมรกตโดนยึดแนนอน พระพุทธรูปทองคำที่หล่อทองคำเช่น วัดไตรมิตร โดนหลอมแนนอน

ดังนั้นการที่เราดำรงคงเอกราชอยู่ได้ พระพุทธศาสนาก็ดำรงอยู่ด้วยเช่นกัน แล้วถ้าเราสังเกตดูช่วงนี้เป็นวาระที่มีการทำนุบำรุงฟื้นฟูศาสนาวัตถุศาสนสถาน เป็นอันมากทั่วประเทศไทย ซ่อมแซมพระพุทธรูป ปิดทองพระพุทธรูป บูรณะพระธาตุองค์สำคัญทั่วประเทศไทย วัตถุอารามต่างๆมีสภาพความสวยงาม จุดนี้ก็คือเมื่อไรที่วัตถุอารามสวยงาม นั้นแปลว่ามีคนศรัทธาในพระพุทธศาสนา ศรัทธาแล้วยอมรับรักษา ทำนุบำรุง มีจิตปรารถนาให้วัตถุอารามนั้นสวยงาม แต่เมื่อไรก็ตามหากวัดร้างปราศจากผู้ปฏิบัติธรรม ปราศจากเจ้าอาวาส ปราศจากคนดูแล ศาสนวัตถุ พระพุทธรูปของมีค่าในพระพุทธศาสนาที่คนโบราณเขาทำถวายไว้ ถูกลักถูกขโมยถูกทุบทำลาย นั่นก็แปลว่าคนเราเสื่อมจากพระพุทธศาสนา ไม่เห็นคุณค่า ไม่เห็นคุณค่าทั้งศาสนา ไม่เห็นคุณค่าทั้งพระธรรม ดังนั้นสัญญาตอนนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาที่ก้าวเข้าสู่ยุคชาวลัทธิด้วย สถาบันพระมหากษัตริย์ ท่านก็ทรงปฏิบัติ ทรงอาศัยบุญทั้งหลายมาหนุนนำประเทศ ท่านทรงเจริญพระกรรมฐาน ทรงถวายทาน ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงยกยอถวายสมณศักดิ์ให้กับพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการถวายสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ ดังที่จะมีฉายาร่วมกับพระสมณศักดิ์ว่าวิระประกอบอยู่ในสมณศักดิ์ที่ท่านทรงถวายจัดตั้งขึ้น อันนี้ก็เป็นที่สังเกตได้ คือตามระเบียบคณะสงฆ์โดยทั่วไปแล้วก็เป็นคณะปกครองสงฆ์ มีเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะหน ไหลเรียงกันขึ้นไปเป็นการปกครองสงฆ์ แต่กรณีที่ถวายเป็นพิเศษก็คือว่าท่านไม่ได้อยู่ในพระที่ปกครองสงฆ์ แต่เป็นพระสุปฏิปันโนเจริญพระกรรมฐานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และท่านทรงมีพระราชศรัทธา จึงถวายสมณศักดิ์ให้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อันนี้คือวาระที่สำคัญประการที่หนึ่งในฐานะที่วันนี้เราเจริญพระกรรมฐานในวันจักรี ส่วนวาระพิเศษอีกวาระหนึ่งก็เป็นวาระของ ความเป็นวันเสาร์ 5 อันเป็นวันแรงวันครู วันที่เหมาะกับพิธีพุทธาภิเษกต่างๆ อันนี้การที่พวกเราสามารถยกจิตขึ้นมาบนพระนิพพานได้ เราก็โน้มอาราธนากระแสพุทธานุกาฬลงมาได้ กำลังแห่งพุทธานุกาฬที่เราโน้มอาราธนาอัญเชิญลงมา ก็มีผลขึ้นอยู่กับความศรัทธาของจิตเรา มีผลกับศีลที่บริสุทธิ์ของตัวเรา ความดีคุณธรรมบารมีกุศลของตัวเรา

ดังนั้นคนที่สามารถอาราธนาบารมีพระท่านลงมาได้ก็คือ จุดสำคัญก็ต้องเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมมีความศรัทธาตั้งมั่นมั่นคง พระท่านก็สงเคราะห์ท่านก็โปรดแน่นอน ในวันเสาร์ 5 ครั้งนี้ค่อนข้างสำคัญ สำคัญตรงจุดไหน สำคัญตรงจุดที่ว่าขณะนี้โลกมันเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนการเปลี่ยนยุค ถ้าเราสังเกตเหตุการณ์บ้านเมือง ในระดับโลก เราจะพบว่า มันมีความวุ่นวายมีภัยพิบัติมีสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเค้าลางของสงครามระหว่างสองศาสนาในตะวันออกกลางก็เริ่มชัดเจนรุนแรงขึ้น ครูบาอาจารย์หลายท่านที่ท่านมีกายเนื้อก็เตือนตรงกันว่าให้ระวังเดือนนี้ไว้ รวมถึงปรากฏการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 เมษายนคือ เป็นช่วงเวลาที่หนึ่ง_ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวเคราะห์เรียงตัวกันเป็นเส้นตรง การที่ดาวเคราะห์เรียงตัวกันเป็นเส้นตรงก็เสริมแรงพลังงานของแรงดึงดูดที่มันเพิ่มทวีคูณขึ้น เหมือนพลังแรงดึงดูดหรือพลังที่ส่งออกมามันรวมแสง มันเพิ่มเป็นเลนส์แต่ละชั้นแต่ละชั้นและมันมีความรุนแรงขึ้น รวมถึงการปะทุตัวครั้งใหญ่ ในวันที่ 8 แล้วก็มีคราสจากสุริยคราส ทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าจะมีพลังงานที่เรียกว่า “โซลาร์แฟลร์” คือรังสีอนุภาคจากดวงอาทิตย์ปริมาณมหาศาลที่ค่อนข้างรุนแรงมากลงมาถึงโลกมนุษย์ ซึ่งพลังงานต่างๆที่เป็นโซลาร์แฟลร์ที่เป็นพายุสุริยะนี้ มันส่งผลกับจิตใจคน ส่งผลกับความร้อนของโลก ส่งผลกับภัยพิบัติ คือพลังงานมันส่งมาแล้วมันก่อให้เกิดคลื่นของแรงกระเพื่อมแรงสั่นสะเทือนกับของเหลวในโลก พอกระเพื่อมก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหว เกิดการเคลื่อนตัว เกิดความร้อน เกิดความระอุมากกว่าปกติ

ดังนั้นในช่วงที่เกิดคราส ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอย่าออกไป วันที่ 8 ก็พยายามฝึกสมาธิ พยายามขอบารมีพระคุ้มครองเต็มที่เต็มกำลัง วันที่ 8 ให้ระวังแล้วก็ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ บางสายบางครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่า ให้เตือนให้เก็บสำรองเตรียมตัวอาหารแห้งข้าวของไว้บ้าง หลายท่านเตือนและครูบาอาจารย์หลายท่านเตือนตรงกัน แล้วก็ที่เป็นห่วงก็คือในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นรวมถึงประเทศต่างๆ ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามปฏิบัติธรรมรักษาศีล ตั้งกำลังใจในอารมณ์ของพระอริยะเจ้าเต็มกำลัง หากมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝัน ถ้าเป็นไปได้ปฏิบัติตามกฎของกรรม เราที่ตั้งจิตไปพระนิพพาน แต่ถ้ายังไม่ถึงวาระ กุศลบุญบารมี ตลอดจนกำลังแห่งพระกรรมฐาน ซึ่งเราอาราธนาพุทธานุภาพก็จะปกป้องรักษาเราให้ปลอดภัยได้

วันนี้ก็เริ่มต้นทรงอารมณ์อยู่บนพระนิพพานในกายพระวิสุทธิเทพ อารมณ์จิตตามจิตของเราดูว่า ถ้าโลกเกิดภัยพิบัติขึ้นมา อารมณ์ใจเรามีความกลัวไหม อารมณ์จิตเรามีความหวาดหวั่นไหมต่อความตาย ถ้าถึงเวลามันเกิดขึ้นจริงๆกับเรา ตายแล้วเราจะไปไหน ความหวาดกลัวมีในจิตเราไหมตอนนี้ ความหวั่นวิตกมีในจิตเราไหมตอนนี้ หรือจิตเรามีอุเบกขา วางเฉย สงบ ปล่อยวาง กำหนดรู้เห็นว่าทุกอย่างจะไปตามกรรมและผลของกรรม พิจารณาจิตของเราแต่ในขณะที่เดียวกันเราก็ไม่ประมาทในทางโลก เตรียมตัวตามกำลังตามความพร้อม ตามที่เราทำได้โดยไม่เดือดร้อนไม่เร่าร้อนไม่ร้อนรน มีสติในความไม่ประมาท ตระหนักแต่ไม่ตื่นตระหนก ดูจิตของเราเป็นยังงี้บ้าง กลัวไหม หวาดหวั่นไหม ถ้าไม่หวาดหวั่น

ตอนนี้เราก็กำหนดจิตต่อไป วันนี้วันเสาร์ 5 วันพุทธานุภาพแรงครุมีกำลังสูง พุทธานุภาพมีกำลังสูง จิตเราอยู่บนพระนิพพาน อาราธนาบารมีพุทธคุณ ขอบารมีพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ เทวดาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ ขออาราธนาบารมีพระท่านเป็นกระแสน้ำจากพระนิพพานลงมายังชั้นห่ากายเนื้อของเรา อาราธนาขอบารมีหลวงพ่อบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขออาราธนาบารมีพระพุทธรูปเจ้าสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธรูปเจ้าทุกพระองค์ อาราธนายันต์เกราะเพชรลงมายังกายเนื้อของเราเป็นลายยันต์เกราะเพชรปิดทับเป็นสีทองเป็นแสงสีขาวเป็นเส้นเพชรตามลำดับติดอยู่กลางกระหม่อม และมีผืนยันต์เกราะเพชรผืนใหญ่เป็นเส้นแสงเป็นเพชรประกายประกายสว่าง ปิดทาบอยู่ทั่วกายของเรา ขอศาสตราวุธทั้งหลายไม่อาจกระทำอันตรายต่อข้าพเจ้าได้ ขออย่าพิฆะขอไฟขอน้ำขอลมขอภัยพิบัติทั้งหลายทางลมดินน้ำลมไฟ ธาตุทั้ง 4 ไม่อาจกระทำอันตรายต่อข้าพเจ้าได้ ขอให้ยาพิฆะทั้งหลายสารพิฆะทั้งหลายเชื้อโรคทั้งหลายสารเคมีทั้งหลายอาวุธชีวภาพทั้งหลายอาวุธเคมีทั้งหลายไม่อาจกระทำอันตรายต่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้

กำหนดจิตเห็นยันต์เกราะเพชรทั่วกายเนื้อของเราสว่างเป็นเพชรมีเส้นแสงส่องทะลุออกมาจากเส้นยันต์ ที่ทาบปิดอยู่ทั่ว
กายของเรา กำหนดจิตทรงอารมณ์ ทรงภาพพระ 3 ฐานพร้อมทั้งเห็นภาพ กายของเรามียันต์เกราะเพชรปิดทั่วกาย
ทั้งหมด ขอบารมีพุทธานุภาพปลุกยันต์เกราะเพชรทั่วร่าง ยันต์เกราะเพชร จงสถิตรักษาถึงไปถึงกระดูก ทั่วกาย
ผิวหนังผมขนเล็บฟันหนัง ฟันกระดูกและพุทธานุภาพแห่งยันต์เกราะเพชรสถิตรักษา วันนี้ในงานพุทธานุภาพหลาย ๆ งาน
รวมถึงที่เราอาราธนาในวันนี้ จะมีพลังมีความเข้มข้นมีความเข้มขลังเป็นพิเศษ เพราะพระท่านสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือ
คุ้มครองสาธุชนทั้งหลายจากภัยพิบัติที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในเวลาเริ่มที่ใกล้เข้ามา ตั้งจิตตั้งใจทรงอารมณ์ทรงกำลัง

จากนั้นอธิษฐานต่อไปว่าขอให้กระแสน้ำแห่งพุทธานุภาพความศักดิ์สิทธิ์อัสจรีย์ อาราธนาเป็นกระแสจากพระ
นิพพานลงมายังวัดถุ่มงคลทั้งหลายของข้าพเจ้า พระเครื่อง ผ้ายันต์ทั้งหลาย วัดถุ่มงคล กำไลทั้งหลาย เครื่องประดับ
แหวนเพชรที่ผ่านพิธีมาหรือไม่ผ่านพิธีพุทธานุภาพก็ขอให้มีการปลุกพุทธานุภาพประจุผ่านเข้าพิธีพุทธานุภาพเสริมกำลัง
ทรงอารมณ์ไว้ กำหนดน้อมศรัทธาเชื่อมั่นตั้งมั่นอาราธนากระแสจากพระนิพพานกระแสพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณลง
มา ห่อเครื่องรางของขลังของใครเก็บไว้ อาราธนาทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ป้องกันภัยอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างได้
และในขณะที่เดียวกันก็ขอให้พลังแห่งพุทธานุภาพเสริมกำลัง จะจับจะกำกัสมผัสได้ถึงพุทธานุภาพ จะจับจะกำกัทำให้
รำลึกถึงพระนิพพานได้ จากนั้นกำหนดจิตอาราธนายันต์เกราะเพชรคลุมบ้านทั้งหมด ครอบรั้วที่เราใช้เดินทาง จะเป็น
รถยนต์จะเป็นมอเตอร์ไซค์จะเป็นจักรยาน ขอบารมีพระท่านคุ้มครองยันต์เกราะเพชรลงมาคุ้มครองปลอดภัย กำหนดจิต
อธิษฐาน กำหนดจิตนึกภาพยันต์เกราะเพชรลงมาที่กายเนื้อของเรา ในจิตภาวนาบริกรรม “อิติปิโส” ไปเรื่อยๆ อยู่บน
พระนิพพานในสภาวะกายพระวิสุทธิเทพมองลงมาเห็นกายเนื้อมียันต์เกราะเพชรปิดสว่าง มีกระแสพุทธานุภาพรวมลง
มาส่องตรงลงมายังกายเนื้อ ส่องตรงลงมายังบ้านเรือนเคหะสถาน ตอนนี้นำในจิต อิติปิโส 9 จบ

กระแสพุทธานุภาพหลังไหลไม่ขาดสาย ใจภาวนา อิติปิโส 9 จบ สวดซ้ำๆ เย็นๆ ละเอียดยๆ เป็นคลื่นพลังงาน ใจแถมยิ้ม
เอิบอิ้มผ่องใส

เมื่อครบ 9 จบแล้วตอนนี้เราก็กำหนดจิต ทรงอารมณ์ในอารมณ์พระนิพพานให้สว่างที่สุด

กำหนดจิต ตัดภพจบชาติ ตัดสังโยชน์ทั้ง 10 จิตไม่ปรารถนาในการเกิดในภพใดภูมิใดอีกต่อไป

จากนั้นกำหนดจิตขออาราธนาบารมีพระท่านทรงสงเคราะห์ ขอญาณเครื่องรู้ทั้งหลายจงปรากฏ สิ่งใด
เหตุการณ์ใดและในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากสงครามจากภัยพิบัติ กำหนดหากเป็น
หน้าที่หากเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าพึงรู้ก็ขอให้ข้าพเจ้ารู้เห็นทุกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเมื่อรู้เห็นแล้ว
จิตเราก็ตรงไว้ในอุเบกขารมณ์ คือมองให้เห็นว่าเป็นธรรมดาของโลก ตราบใดที่ยังเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ไม่พ้นจาก
ภัยพิบัติ ถ้าไม่เป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติก็เป็นภัยพิบัติจากศึกสงคราม ภัยพิบัติจากกลียุค ภัยพิบัติจากผลวิบากกรรม
ที่ติดตามมา โลกนี้มันไม่ใช่ว่ามีแต่ความสุขอย่างเดียว ด้วยความที่เราอยู่ในบ้านเมืองได้ร่มพระบารมีอย่างมีความสุข
ร่มเย็นเป็นเวลาช้านานหลายสิบปี เราจึงหลงเพลิดเพลินว่าโลกนี้มันเป็นความสุข เป็นความสบาย แต่ถ้าเมื่อไรก็ตาม
เราเกิดไปในช่วงกลียุค เกิดมาในช่วงสงคราม หากสงครามมันต่อเนื่องยึดเยื้อรุนแรง 10 ปี 20 ปี เราก็คงยังเห็นทุกข์
ถนัด อะไรที่อยากกิน อะไรที่อยากได้ อาหารอร่อย ที่ที่มีความสวยงามก็ถูกทำลาย มันก็ไม่มีมันก็หายากมันก็ขาด
แคลน คราวนี้เราก็มองเห็นแล้วมันเป็นทุกข์ แต่คราวนี้ หากโลกมันมีสงคราม มันมีภัยพิบัติ จิตผู้คนทั้งหลายมันก็มี
ความกลัวมีความวิตกกังวล มีความคิดแก่งแย่ง โลก แย่งชิง หวงข้าวของ เอรัดเอาเปรียบ โจรขโมยชุกชุม ความ
หวาดระแวงต่อกันมันสูง หรือความไม่มี ความอดอยากเป็นดับบีบให้ละเมียดศีล คราวนี้เราก็คงจะเกิดปัญญาเห็นได้แล้วว่า
สับปายะแห่งการปฏิบัติธรรมนั้น มันมีความจำเป็นที่ต้องอยู่ในประเทศที่มีความสงบสุขร่มเย็น สถานการณ์หากอยู่ใน
ประเทศที่มันไม่สงบ มีศึกสงคราม มีความอดอยากยากแค้น มีการแก่งแย่ง โอกาสที่เราจะปฏิบัติธรรมมันก็ยาก
เราโชคดีที่ก่อนที่มันจะเกิดความวุ่นวายต่างๆ เราปฏิบัติขึ้นมาถึงขั้นนี้ คนทั่วไปที่เขาไม่ได้ปฏิบัติ ถึงเวลาเขาจะไม่
สามารถรับมือกับสถานการณ์ความทุกข์ความบีบเค้น เราฝึกเราปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้ว เราตั้งกำลังใจไว้แต่แรกว่า ไม่ว่าจะ

เกิดสงครามความวุ่นวายความอดอยากยังงี้ ใจเราจะไม่เปลี่ยนจากความดีคือมีพระนิพพานเป็นที่สุด มีเมตตาเป็นปกติ มีศีลเป็นปกติ คนอื่นเขากล่าวอ้างว่าเพราะไม่มีเพราะอดเลยละเมียดศีลแต่ไม่ใช่เรา ตรงนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์จิตของเรา คนเราทั่วไปยามมีล้นเหลือการให้ทานก็เป็นเรื่องง่าย แต่หากเราอด แต่เรายังตั้งใจอมอด แต่ให้ทานได้นี้ก็คือกำลังใจ คือบารมี กำลังใจยอมสูงกว่า หากโลกมันวุ่นวายแต่เรายังรักษาศีลได้อันนี้ก็ถือว่าเป็น “ปรมัตถบารมี” กำลังใจที่สูงกว่า ดังนั้นเราตั้งกำลังใจของเราให้สูงไว้กำลังกรรมฐานให้สูงไว้ ถึงเวลากำลังบุญกำลังพระกรรมฐานก็จะช่วยเหลือเรา บุญเป็นตัวช่วยให้เราผ่านพ้นจากวิบากกรรมผ่านพ้นจากอุปสรรคผ่านพ้นจากอกุศลทั้งหลาย

กำหนดจิตอยู่บนพระนิพพานในสภาวะกายเป็นพระวิสุทธิเทพ ขอบุญจงคุ้มตัวคุ้มกายวาจาใจข้าพเจ้า ขอจิตข้าพเจ้าตั้งมั่นดำรงคงอยู่ไม่แปรเปลี่ยนจากทาน ศีล ภาวนา จากเมตตา จากมรรคผลพระนิพพาน จิตข้าพเจ้าตั้งมั่นอยู่กับพระนิพพานเป็นที่สุด ไม่หวั่นไหวในเหตุการณ์ในเรื่องราวในทุกสิ่ง

จากนั้นจิตของเราทรงอารมณ์ให้ผ่องใส ทรงอารมณ์บนพระนิพพานไว้ แล้วก็อธิษฐานจิตอาราธนาบารมีพระท่านบารมีกระแสจากพระนิพพาน กำลังแห่งพุทธานุภาพลงมายังประเทศไทย ลงมายังประเทศที่เราอาศัยอยู่ ณ ขณะนี้ เมื่อก่อนที่เราอาศัยอยู่ ขอกำลังพุทธานุภาพคุ้มครองชาติบ้านเมืองแผ่นดินโลกใบนี้ กำลังแห่งบุญกุศล กำลังแห่งเมตตา จงเป็นเกราะแก้ว คุ้มครองโลกจากภัยพิบัติทั้งปวง ขอบารมีกำลังแห่งพุทธานุภาพคุ้มครองพระพุทธศาสนา อาราธนากระแสบุญศักดิ์สิทธิ์จากพระนิพพานลงมายังวัดวาอารามสถานปฏิบัติธรรม พระธาตุเจดีย์ พระมหาธาตุเจดีย์ พระอุโบสถวิหารทั้งหลาย พระพุทธรูป พระเครื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัตถุมงคลทั้งหลาย ทั้งที่วัดทั้งที่บ้านของสาธุชนผู้ใดใคร่พรศรัทธาในพระรัตนตรัย ขอความศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์มีกำลังพุทธานุภาพคุ้มครองเขาเหล่านั้น ยิ่งศรัทธามั่นคงในพระ ในครูบาอาจารย์ ในพระอริยสงฆ์ ในพระโพธิสัตว์ ขอกำลังความศักดิ์สิทธิ์พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ เทวดาพรหม บารมีพระโพธิสัตว์คุ้มครองทุกคน

จากนั้นตั้งจิตอาราธนากระแสบุญศักดิ์สิทธิ์จากพระนิพพาน ลงมาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ ขอกระแสบุญศักดิ์สิทธิ์ลงมา น้อมถวายยังดวงพระวิญญูญาณของบูรพมหากษัตริราชเจ้าในทุกพระองค์ทุกราชวงศ์ กระแสบุญศักดิ์สิทธิ์น้อมลงมาถวาย เพิ่มกำลังเทพฤทธิให้กับพระสยามเทวาริราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรหมเทวาผู้พิทักษ์รักษาพระเศวตฉัตร พระที่นั่งพระบรมมหาราชวัง พระเสื่อเมือง พระทรงเมือง พระหลักเมือง พระกาฬไชยศรี เทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ผู้พิทักษ์รักษาประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขอบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายชาวธรรมทั้งหลายถวายมหาสังฆทาน สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร ทำนุบำรุงซ่อมแซมพระบรมธาตุเจดีย์ ขอบุญทั้งหลายจงส่งผลถึงทุกท่านทุกพระองค์ ขอมีบุญฤทธิ์เทพฤทธิ์อิทธิฤทธิ์เพิ่มพูนขึ้น มีกำลังอยู่เหนือบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐิและหมู่มารทั้งหลายที่คิดร้ายต่อชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ ขอกำลังบุญกำลังกุศลความดีมรรคผลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติ ขอตั้งจิตเป็นสัจจาธิษฐานไม่ให้ผู้ใดที่เป็นมิจฉาทิฐิคิดร้ายต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ มามีกำลังมาใหญ่ มาปกครองคนหมู่มากได้อีกต่อไป ขอกำลังบุญฤทธิ์อยู่เหนือบุคคลอันเป็นมิจฉาทิฐิ อยู่เหนือบุคคลอันเป็นอกุศลธรรม ขอบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นไม่อาจต้านทานบุญฤทธิ์ของชาวธรรมทั้งหลาย ดวงจิตกำลังบุญบารมีของผู้ที่เข้าสู่อริยมรรคอริยผลทั้งหลาย ขอบุคคลเหล่านั้นไม่อาจที่จะมามีอำนาจมาปกครองบุคคลผู้เข้าถึงผู้ตั้งจิตเพื่อพระนิพพานชาตินี้ได้ จิตของเราตั้งมั่นไม่ยินยอม เรายินยอมแต่บุคคลผู้มีธรรม ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ ผู้มีศีล ผู้มีธรรม ผู้มีจิตบริสุทธิ์เจตนาดี ต่อประชาชนส่วนรวม ต่อประเทศชาติ ต่อพระพุทธศาสนา ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น บุญฤทธิ์จึงอยู่เหนือมิจฉาทิฐิทั้งปวง

จากนั้นกำหนดจิต จิตเจตนารมณ์ที่เราอธิษฐานเพื่อส่วนรวม คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์เด็ดเดี่ยวตั้งมั่น ขอจงเกิดความศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์ พาชาติบ้านเมืองแผ่นดินผ่านพ้นวิกฤติภัยพิบัติ ภัยศึกสงครามทั้งหลายทั้งภายในและภายนอก ก้าวข้ามยุคเข็ญ เข้าสู่ยุคชาวิไลได้โดยเร็วโดยพลันที่สุด เกิดความเดือดร้อนเกิดความเสียหายน้อยที่สุด ขอบุญจงส่งผลอัศจรรย์ด้วยเทอญ อารมณ์จิตผ่องใสเอิบอิ่ม

จากนั้นกำหนดจิต กราบลาทุกท่านทุกๆพระองค์ ขอดวงวิญญานดวงพระวิญญานของบูรพมหากษัตริย์ เมตตามาปรากฏเบื้องหน้าโดยเฉพะอย่างยิ่ง ขออาราธนาดวงพระวิญญานของพระมหาโพธิสัตว์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมตตาปรากฏ อยู่เบื้องหน้ากายเนื้อกายทิพย์ของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้กราบ และก็ให้เราแต่ละบุคคลกราบทูล ว่าทำความดีอะไรให้กับชาติบ้านเมืองบ้าง พระองค์ท่านทรงรับรู้รับทราบในสิ่งที่เราทำในจิตเจตนาธรรมของเราไหม กำหนดกราบแทบเบื้องพระบาท เราก็คือว่าเป็นทหารกล้าชาวจิตที่กระทำเพื่อส่วนรวม คนจะรู้หรือไม่รู้แต่เราก็คือทำ คนอื่นเขาถอยกำลังเขาถอยออกไปเขาหลุดออกไปแต่เรายังยืนหยัดมั่นคงในกุศลความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราทำให้ชาติบ้านเมือง ด้วยจิตด้วยกำลังกรรมฐานด้วยกำลังความเป็นทิพย์นี้แหละ แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐาน ว่าด้วยความดีด้วยกุศลด้วยความบริสุทธิ์ของจิตที่เราทำ ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในผืนแผ่นดินนี้ มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรม มีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าสมเด็จพระสมณโคตม จิตเอิบอิมผองใสเต็มที่เต็มกำลัง

จากนั้นกราบลาทุกท่านทุกๆพระองค์อีกครั้งหนึ่ง กราบลาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยะสงฆ์ พระโพธิสัตว์ ครูบาอาจารย์ บูรพมหากษัตริย์ที่ท่านเมตตาเสด็จมาปรากฏ น้อมจิตกราบด้วยความเคารพนอบน้อม

จากนั้นพุ่งจิตกลับมาที่กายเนื้อ อธิษฐานขอกระแสจากพระนิพพานลงมาพร้อมกับปลุกยันต์เกราะเพชรทั่วร่าง ผมนขลับพันหนั่งเป็นแก้วใส ผิวเนื้อผิวนั่งมียันต์เกราะเพชรสว่างเป็นเพชรรัศมีเป็นเส้นอักขระพวยพุ่งออกมาจากผิวกายตามลายแห่งยันต์เกราะเพชรนั้น ภาวนาบริกรรม "พุทธังคณัง ธัมมังคณัง สังฆังคณัง อิติถุติ พุทธะ นิमितตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชะเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุ๋นด้วยเทอญ" ตั้งจิตอธิษฐานว่าในยามคับขันนับแต่บัดนี้ ขอให้ยันต์เกราะเพชรปรากฏเห็นในความเป็นทิพย์ของจิตได้ทุกครั้ง เมื่อนึกถึง เมื่ออาราธนา นึกได้ตั้งใจ กำลังพุทธานุภาพเต็มกำลังได้ตั้งใจเสมอ มีกำลังพุทธานุภาพคุ้มครองเต็มกำลังด้วยเทอญ

จากนั้นกำหนดจิต ขอกระแสจากพระนิพพานฟอกธาตุชั้นร่างกายเนื้อ โรคภัยไข้เจ็บสลายตัว วิบากทั้งหลาย สลายตัวคลายตัวไป อกุศลทั้งหลายไม่อาจเข้ามาคล้ำกลายกายวาจาใจของเราได้ มีแต่กุศลรายล้อม มีแต่กัลยาณมิตร รายล้อม มีแต่บุญกุศลมีแต่ความผ่องใสรายล้อม จิตนี้กคิดอะไรสมปรารถนาเป็นแก้วสารพัดนึก ทรงความผ่องใสของจิตได้สม่ำเสมอเต็มกำลัง

สำหรับวันนี้ก็ขอโมทนาบุญทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นครูเมตตาสมาธิที่ส่งต่อกรรมฐาน ส่งต่อธรรมะยังบุคคลทั้งหลายให้เป็นธรรมทาน กัลยาณมิตรที่ปฏิบัติธรรมในวันนี้และที่มาฟังในภายหลัง

สำหรับพรุ่งนี้อาจารย์เดินทางไปต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้สอน ในห้องเมตตาภิรมณ์เมตตาสมาธิ

สำหรับวันนี้ก็นับว่าเป็นโชคดีของห้องครูเมตตาสมาธิ ก็เป็นวาระพิเศษเสมอ ก็ขอให้เราทุกคนไม่ประมาทเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ อารธนาบารมีบารมีพระท่านไว้ทุกวัน เจริญมรณานุสติตัดฝึกลอยวางตัดที่จะไปพระนิพพานเข้มข้นทุกวันไว้เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะผ่านพ้น

สำหรับวันนี้ก็ขอโมทนาบุญกับทุกคน สำหรับวันนี้สวัสดิ์